

MONTHLY NEWS

ANIMAL SCIENCE AND TECHNOLOGY, MAEJO UNIVERSITY

“โครงการพัฒนาวิชาชีพสัตวศาสตร์ฯ”

เป็นการถ่ายทอดความรู้และวิชาชีพทางด้านสัตวศาสตร์ การบริการวิชาความรู้สู่ชุมชน ซึ่งจะประกอบไปด้วยการพัฒนาความสามารถ ด้านวิชาชีพทางด้าน การเลี้ยงสุกร การเลี้ยงสัตว์ปีก การเลี้ยงโคนม-โคเนื้อ การดูแลสุขภาพสัตว์เบื้องต้น และเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การทำงาน ในการลงพื้นที่ชุมชนทั้งนี้เป็นการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางสัตวศาสตร์และเพิ่มความสามารถ ให้แก่นักศึกษาที่จะเป็นบัณฑิตได้ในอนาคตให้มากยิ่งขึ้น



คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วิสัยทัศน์
“เป็นคณะที่มีความเป็นเลิศ
ทางด้านสัตวศาสตร์ในระดับชาติ”

กิจกรรมแม่โจ้จิตอาสาพัฒนา

มหาวิทยาลัยและชุมชน MJU : Green Heart & Smart University



วันที่ 3 มีนาคม 2564 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดกิจกรรม แม่โจ้จิตอาสาพัฒนามหาวิทยาลัยและชุมชน MJU : Green Heart & Smart University ภายใต้โครงการเสริมสร้างอัตลักษณ์ ความเป็นลูกแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2563 “รากแก้วแม่โจ้” เป็นกิจกรรมด้านอาสาพัฒนาบำเพ็ญประโยชน์ และส่งเสริมจิตอาสาให้แก่นักศึกษาใหม่ ซึ่งจะจัดให้มีการร่วมมือร่วมใจกันของผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ในการร่วมกันพัฒนาพื้นที่ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย โดย คณะสัตวศาสตร์ฯ ได้ทำการพัฒนาในส่วนของบริษัทอาหารสุนัขสัตวศาสตร์ฯ , บริเวณถนนรอบพื้นที่คณะฯ และฟาร์มของคณะฯ

ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ



วันที่ 2-3 มีนาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุบรรณ ฝอยกลาง อาจารย์ประจำคณะสัตวศาสตร์ฯ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง “การเจาะกระเพาะรูเมนแพะ” ให้กับนักศึกษา ณ ฟาร์ม คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จ.พิษณุโลก



กิจกรรมพัฒนาวิชาชีพสัตวศาสตร์ ครั้งที่ 2



วันที่ 5-7 มีนาคม 2564 นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัตวแพทยหญิง ดร.กฤดา ชูเกียรติศิริ รองคณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการพิเศษ และอาจารย์ยุทธนา สุนันตา อาจารย์ประจำคณะสัตวศาสตร์ฯ ได้นำนักศึกษาวิชาเอกสัตว์ปีก จำนวน 23 คน ลงพื้นที่ จัดกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพสัตวศาสตร์ ครั้งที่ 2 ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย การปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ บ่อปลา, แปลงพืชผักสวนครัว, โรงอาหาร, ทำวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้สุนัขและแมว และจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนและเกษตรกร เรื่อง “การทำปุ๋ยหมัก” โดย ตัวแทนนักศึกษาสาขาวิชาเอกสัตว์ปีก เป็นวิทยากรในการอบรม ณ โรงเรียนบ้านแม่เมะ ตำบลแม่ทะ อำเภอลำปาง จังหวัดลำปาง



เข้าศึกษาดูงาน เกี่ยวกับการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำ ณ บ้านสวนแพร์ฟาร์ม



วันที่ 5 มีนาคม 2564 นำโดย อาจารย์ สัตวแพทยหญิง ดร.เพชรพร ตาดี อาจารย์ประจำคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ได้นำนักศึกษาจำนวน 14 คน ในวิชาการผลิตสัตว์ในระบบอินทรีย์ เข้าศึกษาดูงาน เกี่ยวกับการระบบการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำ ณ บ้านสวนแพร์ฟาร์ม ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายชิมออน ปัญญา เจ้าของฟาร์มฯ เป็นวิทยากรในการบรรยาย ซึ่งในการศึกษาดูงานฯ นักศึกษาได้ให้ความสนใจกับกิจกรรมนี้เป็นอย่างดี

ได้รับเชิญเป็นวิทยากรภาคบรรยายและปฏิบัติ



วันที่ 6-7 มีนาคม 2564 นายกิตติพงษ์ ทิพยะ นักวิชาการสัตวบาล คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ เป็นวิทยากรภาคบรรยายและปฏิบัติเรื่อง “การพัฒนาห่วงโซ่คุณค่ากระบวนการผลิตสุกรอินทรีย์และประมงอินทรีย์” ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะการผลิตปุ๋ยหมักปุ๋ยมูลไส้เดือน ก๊าซชีวภาพ เพื่อใช้ในการผลิตพืชปลอดภัย และเสริมสร้างอาชีพใหม่ของเกษตรกร ณ ที่ทำการวิสาหกิจชุมชนกลุ่มหมูดำเหมยซานเกษตรพอเพียง ตำบลศรีดอนไชย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย



บริษัท สยามฟีดแอนด์ฟู๊ด จำกัด และ บริษัท เอสจีฟีดมิลล์ จำกัด เข้าพบปะและประชาสัมพันธ์บริษัท รับสมัครงานแก่นักศึกษา



วันที่ 9 มีนาคม 2564 บริษัท สยามฟีดแอนด์ฟู๊ด จำกัด และ บริษัท เอสจีฟีดมิลล์ จำกัด โดยคุณสุข เจริญกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฯ พร้อมด้วยทีมงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล ได้เข้าพบปะนักศึกษา เพื่อประชาสัมพันธ์บริษัทรับสมัครงาน สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์ ณ ห้องประชุม 2201-2 อาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี

กิจกรรมมิชฌิมนิเทศ

ประจำปีการศึกษา 2563



วันที่ 10 มีนาคม 2564 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดกิจกรรมมิชฌิมนิเทศ สำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 และ 2 เพื่อให้ นักศึกษา มีการเตรียมความพร้อม และวางแผนเลือกสาขาวิชาเอกที่เหมาะสมกับตนเอง โดยได้เชิญวิทยากรซึ่งเป็นศิษย์เก่า จาก 4 วิชาเอก คือ สัตว์ปีก, การผลิตสุกร, โคนมและโคเนื้อ และอาหารสัตว์ มาร่วมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ความรู้ทางวิชาชีพทางด้านสัตวศาสตร์และแนวทางในการวางแผนการเรียน ในสาขาวิชาสัตวศาสตร์” ณ ห้องประชุมใหญ่ 2204 อาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี



นักเรียนโรงเรียนจักรคำคณาทร

เข้าศึกษาดูงานฟาร์มของคณะฯ



วันที่ 11 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น. อาจารย์และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ชั้นปีที่ 1 จากโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน จำนวน 40 คน เข้าศึกษาดูงานฟาร์มโคนมและโคเนื้อ คณะสัตวศาสตร์ฯ เพื่อศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียน โดยมี อาจารย์ ดร.อานนท์ ปะเสระกั๋ง รองคณบดีฯ ฝ่ายวิชาการ และนายวุฒนิพนธ์ คำเฟย นักวิชาการสัตวบาลประจำฟาร์ม เป็นผู้ให้ความรู้ในครั้งนี้

ศึกษาดูงาน

ด้านการผลิตปศุสัตว์ในระบบอินทรีย์



วันที่ 12 มีนาคม 2564 อาจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร.เพชรพร ตาดี อาจารย์ผู้สอน วิชา สศ 446 การผลิตสัตว์ในระบบอินทรีย์ ได้นำนักศึกษา จำนวน 14 คน เข้าศึกษาดูงานด้านการผลิตปศุสัตว์ในระบบอินทรีย์เพื่อการศึกษาความรู้นอกห้องเรียน ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่



กิจกรรมพัฒนาวิชาชีพสัตวศาสตร์ ครั้งที่ 3



วันที่ 13-15 มีนาคม 2564 นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัตวแพทยหญิง ดร.กฤดา ชูเกียรติศิริ รองคณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการพิเศษ พร้อมด้วยนายกิตติพงษ์ ทิพย์ะ นักวิชาการสัตวบาล, นายอภิชาติ หมั่นวิชา นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ ได้นำนักศึกษา จำนวน 41 คน ลงพื้นที่จัดกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพสัตวศาสตร์ ครั้งที่ 3 ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย ทำวัคซีนป้องกันโรคปากเท้าเปื่อย, คอบวมและแบลคเลก ให้โค-กระบือ, วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้สุนัข และแมว, ตอนสุกร และจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร เรื่อง “การทำฟางหมักยูเรีย” โดย นายอภิชาติ หมั่นวิชา เป็นวิทยากรในการอบรม ณ หมู่บ้านภายใต้โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางหินฝน ได้แก่ หมู่บ้านพุยใต้, หมู่บ้านแม่ต๋อม, หมู่บ้านปางหินฝน ตำบลปางหินฝน และ หมู่บ้านแม่มะลอ ตำบลแม่นางจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่



ลงพื้นที่ โครงการยุวชนอาสา

กิจกรรมพัฒนาการเลี้ยงไก่ไข่และปลาในชุมชนอำเภอกัลยาณิวัฒนา ครั้งที่ 2



วันที่ 13-14 มีนาคม 2564 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประการ ธาราฉาย คณบดีคณะสัตวศาสตร์ฯ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.สุภารักษ คำพูน อาจารย์ประจำ คณะสัตวศาสตร์ฯ ร่วมกับคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ, คณะบริหารธุรกิจ และทีมงาน นักศึกษาทั้ง 3 คณะฯ ร่วมกันจัดทำโครงการยุวชนอาสา กิจกรรมพัฒนาการเลี้ยงไก่ไข่และปลาในชุมชน อำเภอกัลยาณิวัฒนา โดยครั้งนี้ ได้ดำเนินการปรับปรุงโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่, ปรับปรุงคุณภาพของน้ำ และสร้างอาหารปลาจากแหล่งธรรมชาติ ณ หมู่บ้านตำบลวัดจันทร์ อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่

คัดเลือกบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2563



วันที่ 15 มีนาคม 2564 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดการคัดเลือกเพื่อเสนอชื่อข้าราชการ, ลูกจ้าง ประจำ, พนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานราชการดีเด่น ประจำปี 2563 ณ บริเวณหน้าห้องสำนักงานคณบดี อาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี



โครงการปัจฉิมนิเทศ

ประจำปีการศึกษา 2563



วันที่ 17 มีนาคม 2564 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ สำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภากร ธาราฉาย คณบดีคณะสัตวศาสตร์ฯ และคณาจารย์ ของคณะฯ ได้ให้ปัจฉิมโอวาทแก่นักศึกษาก่อนสำเร็จการศึกษา และจัดการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมสู่การทำงานและการปรับแนวคิดเพื่อเข้าสู่วัยทำงาน” โดย คุณภัทธีเดชน์ ปารมีภัสสรณ์ ผู้จัดการสำนักปฏิบัติการทรัพยากรบุคคล วิทยาการรับเชิญจาก บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ณ ห้องประชุมใหญ่ 2204 โซนบี อาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี



ลงพื้นที่ ทำการสำรวจและดำเนินการเก็บข้อมูล โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล (MJU2T) แจ่มหลวง



วันที่ 19-21 มีนาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัตวแพทยหญิง ดร.กฤดา ชูเกียรติศิริ รองคณบดีฯ ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการพิเศษ หัวหน้าโครงการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล (MJU2T) ณ บ้านแจ่มหลวง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยทีมงานคณาจารย์และบุคลากรของคณะสัตวศาสตร์ฯ โดยครั้งนี้ได้ลงพื้นที่ ทำการสำรวจและดำเนินการเก็บข้อมูล ได้แก่ หมู่บ้านขุนแม่รวม, หมู่บ้านเสาแดง และหมู่บ้าน ห้วยเขียดแห่ง รวมถึงมีการจัดอบรมเรื่อง “อาหารเสริมแร่ธาตุก่อน” โดยมีนายอภิชาติ หมั่นวิชา นักวิชาการ สัตวบาลชำนาญการ เป็นวิทยากร ให้แก่ชาวบ้านในพื้นที่, อบรมเรื่อง “การจัดการเลี้ยงสุกรเบื้องต้น” โดยมีนายกิตติพงษ์ ทิพยะ นักวิชาการสัตวบาล เป็นวิทยากร, ช่วยเหลือปัญหาเกี่ยวกับการเลี้ยงไก่ไข่ โดยมีนายครรชิต ชมภูพันธ์ นักวิชาการสัตวบาล เป็นผู้ให้คำปรึกษาและแนะนำแก่ชาวบ้าน, ลงพื้นที่สำรวจ สถานที่ท่องเที่ยวดอยโป่งกา และสำรวจบ้านต้นแบบเกี่ยวกับการจัดการด้านการเลี้ยงสุกรและไก่



คณะผู้บริหาร 3 คณะฯ ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน



วันที่ 22 มีนาคม 2564 นายเจดีย์ เดชพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 นางสาวศุภจิรณ อัจฉนาเสียว ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่แตง นำคณะครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ตอนปลายจากโรงเรียนแม่แตง จำนวน 36 คน เข้าศึกษาดูงานและหารือความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับคณะผลิตกรรมการเกษตร โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองชัย จูวัฒนสำราญ คณบดีฯ พร้อมด้วย ผู้บริหารคณะผลิตกรรมการเกษตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกากร ธาธาดาย คณบดีคณะสัตวศาสตร์ และเทคโนโลยี และรองศาสตราจารย์ ดร.ระพีพันธ์ แดงตันกี ผู้อำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ ร่วมให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานดังกล่าว ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี จากนั้น นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ตอนปลายของโรงเรียนแม่แตงได้ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการเรียนการสอนของคณะผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาปฐพีศาสตร์ ต้อนรับและบรรยายโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฏิภาณ สุกธิกุลบุตร จากนั้น ได้เข้าเยี่ยมชม สาขาวิชาต่าง ๆ ดังนี้ สาขาพืชสวน(พืชสวนประดับ) ต้อนรับและบรรยายโดยอาจารย์ ดร.ธีระนิติ พวงกฤษ สาขาวิชาพืชสวน (ไม้ผล) สาขาวิชาพืชไร่ และสาขาวิชาอารักขาพืช



ร่วมหารือกิจกรรมต่อเนื่อง MOA

ร่วมกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรชัยอินเตอร์เทรด



วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประการ ธาราฉาย คณบดีคณะสัตวศาสตร์ฯ และคณาจารย์ ให้การต้อนรับคุณสิัญญา สุภาพพรชัย กรรมการผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัด พรชัยอินเตอร์เทรด ณ ห้องประชุม 2209 อาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี โซนบี ในการนี้ได้มีการหารือกิจกรรมต่อเนื่องจากบันทึกข้อตกลง (Memorandum of Agreement) ได้แก่ โครงการทดสอบสมรรถนะการผลิต คุณภาพซาก คุณภาพเนื้อโค และการทดสอบสมรรถนะพันธุ์สุกร โดยคณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ได้มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนนันท์ ศุภกิจจานนท์ และอาจารย์ ดร.ภาคภูมิ เสาวภาคย์ ประสานงานระหว่าง คณะอนุกรรมการงานฟาร์มสุกร และฟาร์มโคนมและโคเนื้อ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี กับห้างหุ้นส่วนจำกัด พรชัยอินเตอร์เทรด เพื่อให้สามารถดำเนินงานกิจกรรมต่อเนื่องจากบันทึกข้อตกลงดังกล่าวข้างต้น ให้สำเร็จลุล่วงต่อไป



เข้าร่วมกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร

และร่วมลงพื้นที่ส่งเสริมการเลี้ยงดูแม่พันธุ์โคเนื้อ



วันที่ 25 มีนาคม 2564 นางสาวพิชามณูชु แซ่จิ่ง หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกร จังหวัดศรีสะเกษ นายวิโรจน์ มากพยับ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และนางสาวภัทธร วิไลมงคล นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรและร่วมลงพื้นที่ส่งเสริมการเลี้ยงดูแม่พันธุ์โคเนื้อ (ครั้งที่ 2) ร่วมกับคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ พัฒนางค์ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้แก่เกษตรกรเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงโคเนื้อที่ยั่งยืน ในด้านการเลี้ยงดูแม่พันธุ์โคเนื้อเพื่อการเพิ่มอัตราการตั้งท้อง (ครั้งที่ 2) ในวันที่ 25 - 29 มีนาคม 2564 ณ เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงโคเนื้อที่ยั่งยืน จังหวัดศรีสะเกษ ตำบลกู่ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ ภายใต้กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมการยกระดับศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์ ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โครงการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2564 (การใช้ประโยชน์เชิงชุมชน สังคม) จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)



ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ

หัวข้อ “การจัดการเนื้อโคคุณภาพ การตัดแต่ง และการตลาดเชื่อมโยงเนื้อคุณภาพ”



วันที่ 30-31 มีนาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธนันท์ ศุภกิจจานนท์ อาจารย์ประจำคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับเชิญจากศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ลำปาง เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “การจัดการเนื้อโคคุณภาพ การตัดแต่ง และการตลาดเชื่อมโยงเนื้อคุณภาพ” ให้แก่ผู้เข้าอบรมจำนวน 300 คน โดยครั้งที่ 1 (รุ่นที่ 1) จัดอบรม ณ ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบแม่ทา อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน, ครั้งที่ 2 (รุ่นที่ 2) จัดอบรม ณ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน และครั้งที่ 3 (รุ่นที่ 3) จัดอบรม ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ลำปาง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดลำปาง

